
 

 



 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : กยท. ร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับ
แผนงานวิจัยฯ ดึงงานวิจัยยางชั้นเลิศ มอบทุนวิจัยต่อ
ยอดการพัฒนา 

 
กยท. ร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับแผนงานวิจัยฯ ดึงงานวิจัยยางชั้นเลิศ มอบทุนวิจัยต่อยอดการ
พัฒนา 
กรุงเทพฯ-- 3 ต.ค.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย  

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมหน่วยงาน 6 ส. ตั้ง "เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย

แห่งชาติ" มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนทุนแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ด้าน  กยท . ร่วม สวก. หนุนวิจัยด้านยางพาราโดยเฉพาะ งบหนุนกว่า 60 ล้าน  

 เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการก ากับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการใน

การพัฒนาประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยหัวเรือหลัก คือ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ยกทัพหน่วยงาน 6 ส. ได้แก่ ( 1) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ( 2) ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ( 3) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

(สวก.) (4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (5) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ( 6) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งเป็น"เครือข่าย

องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ" (คอบช.) ท าหน้าที่ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทุนแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้า

ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังร่วมกับส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดท ากรอบวิจัย และปิดรับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา มี

งานวิจัยรวม 25 กลุ่มเรื่อง ทุนสนับสนุนประมาณ 1,005 ล้านบาท ณ ห้องประชุมบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย 

การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ 

 นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการในต าแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยาง

และการผลิตยาง ผู้แทนหน่วยงานหลักด้านยางพารา เปิดเผยว่า วช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับแผน

งานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ หรือภายใต้ชื่อ คอบช. เพ่ือเร่งพัฒนางานวิจัยที่

สามารถน าไปใช้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับประเทศในด้านต่างๆ ทาง  กยท. ในฐานะหน่วยงาน

หลักดูแลจัดการบริหารยางพาราทั้งระบบของประเทศอย่างครบวงจร ได้ร่วมกับ สกว. หนึ่งในเครือข่าย คอบช. 

ที่ด าเนินการรับผิดชอบงานวิจัย 7 กลุ่มเรื่อง ซึ่งมีหัวข้องานวิจัยยางพาราประกอบอยู่ด้วย โดยส่วนงานวิจัย

ด้านยางพาราได้รับงบจัดสรรส าหรับการสนับสนุนงานวิจัยทั้งสิ้นจ านวน 60 ล้านบาท มีการเสนอโครงการทุน

วิจัยด้านยางพาราจ านวน 49 โครงการ แบ่งเป็นโครงการเดี่ยว 44 โครงการ และแผนงานวิจัยอีก 5 โครงการ 

ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดกรองงานวิจัย โดยอยู่ภายใต้กรอบวิจัยทั้งหมด 5 กรอบ คือ (1) การวิจัยเชิง 
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นโยบาย เพ่ือศึกษาแนวทาง/มาตรการ/นโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศท้ังระบบ ( 2) 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ยางพาราและไม้ยางพาราที่มีคุณภาพ (ต้นน้ า

และกลางน้ า) ( 3) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาด 

(อุตสาหกรรมปลายน้ า) ( 4) การวิจัยมาตรฐานยางดิบ ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพารา และ ( 5) การวิจัยเพื่อ

แก้ปัญหาเร่งด่วนด้านยางพารา และไม้ยางพาราของประเทศ  

 ทั้งนี้ กยท. ในฐานะหน่วยงานที่บริหารจัดการดูแลยางพาราทั้งประเทศ เข้ามามีบทบาทในการคัด

กรองงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ร่วมกับ สกว. ที่เป็นหน่วยงานหลัก โดย  กยท. จะสนับสนุนข้อมูล

ที่ถูกต้องเก่ียวกับยางพาราในเชิงวิชาการ ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า รวมทั้งให้ความร่วมมือกับแวดวงวิชาการ

ในการศึกษาและพัฒนา เพราะงานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ สามารถต่อยอดเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ แก่วงการ

ยางพารา และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมถึงพ่ีน้องชาวสวนยางในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วันที่ 4 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี 
จ ากัด เดินเครื่องโรงสกัดน้ ามันปาล์ม 

 
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จ ากัด เดินเครื่องโรงสกัดน้ ามันปาล์ม 
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จ ากัด เดินเครื่องโรงสกัดน้ ามันปาล์มระดับชุมชนได้รับแรง

สนับสนุนจากสวทช.และงบพัฒนาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเพ่ิมมูลค่าปาล์มน้ ามันเน้นกระบวนการผลิต

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการเกษตร ถือเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนโครงการ

ต่าง ๆ ภายใต้นโยบายของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบัน ที่มุ่ง

เป้าไปในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าการเกษตร  

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จึงมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรกับช่องทาง

การตลาด เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพจนเป็นที่

ยอมรับ การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนากระบวนการแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ไปจนถึงการเจรจา

ธุรกิจกับคู่ค้า สร้างอ านาจต่อรองและยกระดับราคาผลผลิตให้เพิ่มสูงขึ้น  

 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จ ากัด จังหวัดตรัง นับเป็นตัวอย่างสถาบันเกษตรกรที่ท าหน้าที่

ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้จะเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กระดับต าบล ปัจจุบันมีสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่อยู่ราว 

700 ครอบครัว ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยึดอาชีพท าสวน ยางพาราและปาล์มน้ ามันควบคู่กัน ธุรกิจหลักของ

สหกรณ์จึงมีทั้งการรวบรวมยางพาราและปาล์มน้ ามัน  

 จนกระท่ังปี 2555 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรังได้น าตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดตรังไปดูงานที่

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือเฟ้นหาเทคโนโลยีและงานวิจัยที่จะช่วยเพิ่ม

มูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร และเริ่มสนใจที่จะสร้างโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม เนื่องจากในแต่ละปี สหกรณ์

จะรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ ามันของสมาชิกและสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดตรังได้ประมาณ 13,000 ตัน แล้วส่ง

จ าหน่ายให้กับทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ จ ากัด จังหวัดกระบี่ แต่ต้องมีต้นทุนเรื่องค่าขนส่ง   

 ทางสวทช.ได้ลงมาส ารวจพื้นที่และศึกษาความพร้อมของสหกรณ์ ก่อนจะช่วยให้ค าแนะน าและเป็นที่

ปรึกษาในการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม และสนับสนุนให้สหกรณ์ใช้นวัตกรรมในการสกัดน้ ามันแบบ

แห้ง และไร้มลพิษ ซึ่งจะไม่มีน้ าเสียหรือมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และใช้ประโยชน์จากกระบวนการ

ผลิตปาล์มน้ ามันอย่าง ครบวงจร โดยสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
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ประมาณ 36 ล้าน เพื่อจัดซื้อเครื่องจักร ก่อสร้างโรงงานและอาคารส านักงาน บนพ้ืนที่ 32 ไร่ และสหกรณ์

สมทบเงินไปอีก 24 ล้านบาท ทีมวิศวกรจากสวทช.เข้ามาช่วยดูแลในด้านเทคนิค เครื่องจักรและอบรม

เจ้าหน้าที่ภายในโรงงาน 

 นายสุนันท์ คิดรอบ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เปิดเผยว่า โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มของสหกรณ์กองทุนสวน

ยางบ้านไชยภักดี จ ากัด เป็นต้นแบบโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มขนาดเล็กระดับชุมชนแห่งแรกของประเทศท่ี

ด าเนินการโดยสหกรณ์ และเป็นโรงงานที่ไม่ใช้ไอน้ า ไม่มีน้ าเสียไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสหกรณ์คาดหวัง

ว่าโรงงานแห่งนี้จะช่วยรองรับผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่และเชื่อมโยงกับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดตรัง 

เช่น สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จ ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ ากัด 

วิสาหกิจชุมชนบางกุ้ง ในการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ ามันเข้าสู่กระบวนการแปรรูป และยังสามารถสร้างงานให้

คนในชุมชน โดยชาวบ้านส่งลูกหลานมาท างานในโรงงานแห่งนี้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนได้

อย่างดี  

 เงื่อนไขของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มของสหกรณ์ คือรับซื้อแต่ผลปาล์มสุก และจะให้ราคารับซื้อที่สูง

กว่าตลาดกก.ละ 50 สตางค์ เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกตัดผลผลิตสุกแก่เต็มที่มาขาย เพราะจะท าเปอร์เซ็นต์น้ ามัน

มีความเข้มข้น มีคุณภาพ และยังช่วยลดต้นทุนระหว่างกระบวนการแปรรูป จากเดิมที่ต้องใช้วัตถุดิบปาล์ม

น้ ามัน 45 ตันทลายต่อวัน แต่ถ้าผลปาล์มสุกแก่เต็มที่ จะใช้เพียง 40 ตันทลาย แต่ได้ปริมาณและค่าน้ ามันท่ี

เท่ากัน 

 ปัจจุบันสหกรณ์ส่งน้ ามันปาล์มขายให้กับบริษัทเอกชนไปแล้ว 130 ตัน ค่าน้ ามันท่ีสกัดได้อยู่ที่ 18% 

และตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาคุณภาพน้ ามันปาล์มให้มีค่าน้ ามันอยู่ที่ 20% เนื่องจากค่าความต่างของเปอร์เซ็น

น้ ามัน 1% จะมีค่าตันละ 300 บาท ซึ่งปีต่อไปสหกรณ์คาดว่าจะสามารถรับซื้อปาล์มน้ ามันจากเกษตรกรเพื่อ

เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานได้ปริมาณเพ่ิมข้ึน โดยจะก าหนดราคารับซื้อตามเปอร์เซ็นต์ของน้ ามันที่หีบได้ 

และสูงกว่าที่เอกชนรับซื้อ โดยสหกรณ์จะเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตปาล์มน้ ามันให้ได้คุณภาพ

แก่สมาชิก โดยจะจัดหานักวิชาการเกษตร เพื่อไปแนะน าเรื่องการจัดการภายในสวนปาล์ม การดูแลรักษา ใช้

ปุ๋ยบ ารุงต้นปาล์ม การวิเคราะห์ดินเพื่อใส่ปุ๋ยให้ตรงกับสภาพดิน เพ่ือให้ได้ผลผลิตปาล์มที่มีคุณภาพ เนื่องจาก

การจัดการสวนปาล์ม การดูแลรักษาและพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์และส่งผลกับ

คุณภาพผลผลิตทั้งสิ้น 

 ขณะเดียวกัน โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มแห่งนี้ ยังสามารถน าวัตถุดิบที่เหลือจากการแปรรูปไปใช้

ประโยชน์ต่อได้ทั้งหมด ซึ่งเมื่อรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกแล้ว จะน าผลปาล์มมาบ่มให้ลูกหลุดล่อนจากทลาย 

ก่อนจะน าเข้าเครื่องฉีด เพื่อแยกผลปาล์มร่วงออกมาแล้วน าเข้าเครื่องอบ เป็นเวลา 3-4 ชม. จากนั้นจึงน าผล 
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ปาล์มที่ผ่านการอบไปพักไว้ 7-8 ชม. เพ่ือให้เนื้อกับเมล็ดแยกออกจากกันได้มากที่สุด เพ่ือลดอัตราการสูญเสีย

และให้ได้น้ ามันเต็มท่ี แล้วจึงน าผลผลิตเข้าเครื่องหีบน้ ามัน ซึ่งในการอบและการหีบน้ ามันจะใช้พลังงาน 

Biomass จากกลีบเลี้ยงและกะลาเม็ดในมาเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแทนการใช้แก๊ส LPG ซึ่งช่วยลดต้นทุน

ภายในโรงงานได ้

 ในกระบวนการหีบน้ ามัน เครื่องจักรจะแยกน้ ามัน เมล็ดปาล์ม และกากไยปาล์ม ออกจากกัน น้ ามัน

ปาล์มที่ได้จะน าเข้าสู่ถังเก็บพักรอขนส่งให้บริษัทเอกชน ส่วนเมล็ดปาล์ม สามารถขายได้กิโลกรัมละ 5 บาท 

หากกะเทาะให้ได้เมล็ดใน ก็จะเพ่ิมมูลค่ายิ่งขึ้น ขายได้กิโลกรัมละ 20 บาท ส่วนกากปาล์มที่เหลือจากการหีบ

น้ ามัน สามารถขายไปเป็นอาหารสัตว์ หรือท าปุ๋ยได้ ซึ่งขณะนี้สหกรณ์อยู่ระหว่างการคิดค้นสูตรปุ๋ยหมักจาก

ทลายปาล์มและกากปาล์ม โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อวิจัยคิดค้นหาสูตรปุ๋ย

อินทรีย์ โดยใช้ประโยชน์จากของเหลือจากการผลิตปาล์มน้ ามัน มาท าปุ๋ยหมัก ซึ่งจะมีการคิดค้นหาค่า

สารอาหารที่เหมาะสมเพ่ือไปขึ้นทะเบียนกับ กรมวิชาการเกษตร โดยจะท าให้เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพและเป็นสูตร

เฉพาะของสหกรณ์ เพ่ือที่จะน าไปใช้กับพืชผลทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และจะจ าหน่าย

ถูกกว่าท้องตลาด เพ่ือช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ตามนโยบายของรัฐบาล  

 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จ ากัด ยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เป็นประโยชน์ให้กับ

เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนในการประกอบ

อาชีพให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน และยังมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง ท าให้เกษตรกร

มีรายได้ขายผลผลิตได้ราคาดี ไม่โดนพ่อค้าคนกลางกดราคาและเม่ือมีก าไรก็แบ่งปันผลคืนสู่สมาชิก 

ขณะเดียวกันก็สร้างงานให้กับลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาท างานในโรงงาน มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและ

ช่วยลดปัญหาการว่างงาน สหกรณ์แห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นที่พ่ึงพิงให้กับเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังมีส่วนส าคัญใน

การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง 

 



 



 

 



 



 



 

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : ประมวลข่าวทั่วไทยประจ าวันที่ 3 
ตุลาคม 2559 

 
ประมวลข่าวท่ัวไทยประจ าวันที่ 3 ตุลาคม 2559 
การเมือง/ม่ันคง  

นายกรัฐมนตรีสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง พัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคน

ในประเทศ  

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชาสังคมเข้มแข็ง สู่

ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยกล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศชาติมีปัญหา

หลายอย่าง รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาทุกเรื่อง วันนี้รู้สึกยินดีที่พบภาคประชาสังคมท่ัวประเทศ ที่มี

ส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมุ่งหวังให้การรวมกลุ่ม เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 

สร้างสรรค์ความดี ไม่ใช่รวมกลุ่มสร้างความขัดแย้ง โดยกระบวนการท างานของรัฐบาล รับฟัง

ความเห็นของประชาชนทุกคน แต่ต้องถูกต้องตามกฎหมาย การรวมกลุ่มเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพใน

เชิงปฏิบัติ ไม่ใช่คิดและพูดอย่างเดียว บางครั้งอาจต้องใช้กฎหมายบ้าง เพื่อให้การท างานราบรื่น และ

มีประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิรูป คือท าใหม่ แก้ปัญหาเดิมๆ ที่ซับซ้อน อยากให้คณะกรรมการสมัชชา

ปฏิรูป (คสป.) บริหารภูมิภาค สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน พัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในประเทศ 

 นายกรัฐมนตรียังต้องการให้ทุกภาคส่วน ช่วยท าให้กระบวนการยุติธรรม มีความชัดเจนขึ้น 

เพ่ือให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้า ไม่ใช่มองเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น เพราะการเมืองที่เข้มแข็ง คือ 

การเมืองภาคประชาสังคม ที่จะท าให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ ดังนั้น ต้องท าให้รัฐบาล ข้าราชการ

และประชาชน มีความสมดุลให้ได้ สร้างกระบวนการความมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลาและ

หากทุกคนไม่มีจิตส านึกในการพัฒนา คงไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 

 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานส่งเสริมการพัฒนาภาคประชา

สังคม จากเครือข่ายต่างๆ ทั้งด้านสังคม เครือข่ายท้องไม่พร้อม เครือข่ายคนพิการ เครือข่าย

เกษตรกรรมทางเลือก และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยัง

ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) กับ 5 

หน่วยงานภาครัฐด้วย  

"มีชัย" ระบุรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เสนอออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwebhost.cpd.go.th%2Fcsb7%2Findexcsb7.html&ei=NThlVbjlB4yWuQTknIGYCQ&bvm=bv.93990622,d.c2E&psig=AFQjCNHWMSbz4mLDuS5pIFtU8-EFWpn2jQ&ust=1432783233929087
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 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. กล่าวถึงกรณีนายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกายุบสภา หากไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ 

ว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถประกาศใช้ได้ แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่า จะ

น ามาใช้ในช่วงเวลาใด เนื่องจากรัฐบาลนี้ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ ถือเป็นรัฐบาลตาม

รัฐธรรมนูญและมีอ านาจเต็ม ซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลรักษาการท่ัวไป เช่นเดียวกับการใช้มาตรา 44 

เลือกนายกรัฐมนตรีก็สามารถท าได้ แต่ต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวเชื่อว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีจะ

ไม่ถึงทางตัน จนถึงต้องมีนายกรัฐมนตรีมาตรา 5 เพราะยังมีหลายช่องทางในการเลือกนายกรัฐมนตรี 

จึงขออย่าคาดการณ์ล่วงหน้าจน เพ่ือไม่ท าให้เกิดความสับสน ทั้งนี้ หากไม่สามารถเลือก

นายกรัฐมนตรีได้ รัฐบาลชุดปัจจุบันต้องอยู่รักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่  

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ประจ าประเทศไทย  

 นายมุห์เซน โมฮัมมาดี ( H.E. MR. Mohsen Mohammadi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

อิสลามอิหร่านประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี ที่ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือสานสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสอง

ประเทศ และหารือถึงข้อราชการในการที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีความประสงค์จะ

เดินทางมาเยือนไทย  

 ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับอิหร่าน มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันยาวนาน 

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากับจักรวรรดิเปอร์เซีย โดยสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านย้ าถึงความส าคัญท่ีให้แก่

ประเทศไทยและพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างเต็มศักยภาพ  

สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ พิจารณาข้อเสนอเพื่อการจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท.มี ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ 

ประธานสทป.เป็นประธานการประชุม ในเวลา 09.30 น.วันนี้(3 ต.ค.) ที่ประชุมได้พิจารณารายงาน

ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ข้อเสนอเพ่ือการจัดท าร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งนายเสรี สุวรรณภานนท์ 

ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยกรรมาธิการฯ ร่วมกันน าเสนอรายงานว่า รายงานฉบับนี้เป็น

การส่งเสริมให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของประชาชน  
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ภายใต้หลักส าคัญ 7 ประการ คือ ให้ กกต.สร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ไม่กระท าการใดอัน

เป็นประโยชน์ส่วนตน / ให้ท างานอย่างเป็นระบบประสานเชื่อมโยงระหว่าง กกต.ด้วยกัน / การ

บริหารงานในองค์กรต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน / สร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการท างานของ กกต. / 

ไม่กระท าการใดที่อาจท าให้ประชาชนขาดความศรัทธาและน าไปสู่ความไม่น่าเชื่อถือต่อการเลือกตั้ง / 

ให้ใช้งบประมาณด้วยความประหยัดและจ าเป็น มีการสับเปลี่ยนต าแหน่งประธานหรือกรรมการ กกต. 

ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหากฝ่าฝืนต้องพ้นจากต าแหน่ง  

 ขณะที่ กรรมาธิการฯ ร่วมน าเสนอรายงาน เช่น นายวิทยา แก้วภราดัย กล่าวเพ่ิมเติมถึงการ

เสนอร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า สิ่งส าคัญคือการท าให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเท่ียง

ธรรม โดยเสนอให้หน่วยงานอื่นด าเนินการจัดการเลือกตั้ง และให้ กกต.ท าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้ง 

ขณะเดียวกัน เสนอให้ กกต.แจ้งบัญชีทรัพย์สินก่อนและหลังเข้ารับต าแหน่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

เพราะ กกต. ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งการแก้ปัญหาการทุจริตการซื้อสิทธิ์ชายเสียง ถือเป็น

ประเด็นส าคัญ โดยกรรมาธิการฯ เสนอให้ กกต. ตั้งกองทุนจัดการเลือกตั้ง เพื่อน ามาเป็นกองทุนใน

การปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งให้สัมฤทธิ์ผล  

เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว 
สมาชิก ICAO เชื่อม่ันการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย  

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยผลการเข้าร่วมประชุม

สมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดทุก 3 ปี โดย

มีประเทศสมาชิกและหน่วยงานก ากับดูแลด้านการบินกว่า 100 ประเทศร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 - 

30 กันยายนที่ผ่านมา ณ ส านักงานใหญ่ ICAO เมืองมอลทริออล ประเทศแคนนาดา ว่า ไทยประสบ

ความส าเร็จ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศสมาชิกเข้าใจนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหา

การบินพลเรือนของไทย รวมถึงการสร้างบทบาทใหม่ ที่ไทยประกาศเข้าร่วมมาตรการสิ่งแวดล้อม ใน

การลดผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของอุตสาหกรรมการบิน หรือ GMBM ซึ่งได้รับการตอบ

รับจากประเทศสมาชิกด้วยดี โดยเฉพาะจาก ICAO กลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี 

และอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเข้าร่วมมาตรการตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในปี 2564 หรือ ค.ศ. 2021 

ส่วนภาคการขนส่งในประเทศไทย ตั้งเป้าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคคมนาคมขนส่ง 

ด้วยการเปลี่ยนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานสะอาด รวมถึงผลักดันให้

ขนส่งสินค้าทางรางมากกว่าทางถนน เป็นต้น  
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 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวด้วยว่า ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้หารือกับ

ประธานสภาและเลขาธิการ ICAO รวมถึงการประชุมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน

ความปลอดภัยการบิน การหารือระดับทวิภาคี กับหน่วยงานและประเทศ ที่มีนัยส าคัญต่อ

อุตสาหกรรมการบินของไทย เช่น หารือร่วมกับองค์การก ากับดูแลด้านความปลอดภัยทางการบินแห่ง

สหภาพยุโรป หรือ EASA ส านักงานการบินพลเรือนแห่งสหภาพยุโรป หรือ DG MOVE ส านักงาน

บริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FAA การหารือถึงความร่วมมือด้านการบินพลเรือนร่วมกับ

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน และเกาหลี

ใต้  

ททท. เปิดตัวโครงการ meet in the village พัฒนาชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยว  

 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. กล่าวในงานเปิดตัว

โครงการออนไลน์ meet in the village ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการแข่งขันโปรโมทชุมชนที่

ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ทั้งภาครัฐเอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสถาบันการศึกษา มาร่วม

พัฒนาหมู่บ้านตามภูมิภาคต่างๆ จ านวน 10 หมู่บ้าน และท าการประกวดแข่งขัน ได้แก่ชุมชนกู่กาสิงห์ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านถ้ าเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ 

ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัย ชุมชนพระบาทห้วย

ต้ม จังหวัดล าพูน ชุมชนวิสาหกิจราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ชุมชนบ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนลีเล็ด 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมชนบ้านดงเย็นจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของ ททท. เป็นเพียงส่วนหนึ่งใน

การขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายในการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

ชุมชนที่สามารถขายได้จริง โดยตั้งเป้าว่าในปี 2560 จะท าการเพ่ิมจ านวนหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการ

อีก 10 หมู่บ้าน กระจายใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้ ททท. เชื่อว่า ทุกบริษัทมีการท า csr เป็น

ประจ าทุกปีอยู่แล้ว ดังนั้นในปี 2560 จึงจะมีการเพ่ิมจ านวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการขึ้นอีก  

 อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ ททท. เชื่อว่า การส่งเสริมโครงการในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเพิ่มรายได้

จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนที่น าเสนอทั้ง 10 แห่ง เพิ่มขึ้น ประมาณ 500 - 1 ,000 บาทต่อวัน หรือ 

เฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อหมู่บ้าน โดยเริ่มต้นอาจมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก แต่หาก

มีกระแสตอบรับที่ดี อาจจะขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอาเซียนต่อไป  
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สังคม 
กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับปริมาณฝนที่จะตกช่วงเดือนตุลาคม  

 นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ าและการบริหาร

จัดการน้ าช่วงฤดูฝน ว่า ขณะนี้เขื่อนขนาดใหญ่ 34 แห่ง มีปริมาณน้ าร้อยละ 62 หรือประมาณ 

44,147 ล้านลูกบาสก์เมตร ขณะที่เข่ือนส าคัญลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพลมีน้ าร้อยละ 75 เขื่อน

สิริกิตติ์มีน้ าร้อยละ 75 เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดนมีน้ าร้อยละ 77 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ าร้อยละ 86 

ส่วนการระบายน้ าเขื่อนต่างๆ ได้ลดการระบายน้ าลง โดยเขื่อนภูมิพลระบายน้ าวันละ 1 ล้านลูกบาศก์

เมตร เขื่อนสิริกิตติ์วันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ ามากที่สุดวันละ 40 

ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ าไหลเข้าเข่ือนวันละ 40 ล้านลูกบาสก์

เมตร และจะพยายามไม่ให้กระทบกับบริเวณท้ายเขื่อน อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต่อเนื่องไปจนถึงทิศตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา  

 ทั้งนี้ จากสถานการณ์น้ าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ าผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1 ,998 

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผ่านจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ท าให้พื้นที่ลุ่มต่ านอก

คันก้ันน้ าได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะต าบลบางหลวงโดด และอ าเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ าสูงกว่าตลิ่งลึก 1.36 เมตร อ.บางบาล 63 เซนติเมตร พลเอกฉัตรชัย 

สาลิกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงสั่งการว่า หากปริมาณน้ าฝนด้านเหนือลด

น้อยลง ส่งผลให้น้ าไหลเข้าเขื่อนลดลง ให้กรมชลประทานพิจารณาลดการกระบายน้ าผ่านเขื่อน โดย

วันนี้ได้ลดการระบายน้ าเหลือ 1,698 ลูกบาสก์เมตรต่อวินาที 

 นายทองเปลว กล่าวว่า ช่วงเดือนตุลาคม คาดว่าจะมีปริมาณน้ าฝนเพิ่มข้ึนอีก กรม

ชลประทานเเตรียมระบายน้ าผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1 ล่วงหน้าไว้แล้ว รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าพ้ืนที่ไหนได้รับผลกระทบ พื้นที่ไหน

ต้องป้องกัน ปริมาณน้ าที่จะเข้าแต่ละพ้ืนที่ควรมีจ านวนเท่าใด ช่วงเวลาใด เพื่อสร้างการรับรู้ให้

ประชาชนในพื้นท่ี โดยไม่ให้พ้ืนที่รอการเก็บเก่ียวได้รับผลกระทบ จนกว่าจะเก็บเก่ียวเสร็จ ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ า  
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นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายด้านการศึกษา เปิดภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตามนโยบาย

ประชารัฐ  

 นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะ

หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น

ประธาน นายกรัฐมนตรีต้องการให้ ศธ.ใช้ศักยภาพกระทรวงให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด 

ซึ่งทุกหน่วยงานต้องรับไปปฏิบัติให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด และยังกล่าวถึงการศึกษา ว่า 

เป็นเรื่องที่มีความส าคัญกับประชาชนทุกช่วงวัย ฉะนั้น การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้

ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง แต่การจัดการศึกษา ไม่ควรจัดโดยส่วนราชการ

เท่านั้น พร้อมแนะแนวทางว่า ศธ.ต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด เพ่ือสอดรับกับ

นโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ที่ ศธ.ก าลังด าเนินการ 

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงหนี้สินครู จึงมอบแนว

ทางการด าเนินงานว่า ควรเริ่มจากการแจ้งสภาพหนี้และทรัพย์สินที่ครูมีอยู่ก่อน จากนั้นหาวิธีโอนหนี้

นอกระบบเข้ามาในระบบ โดยใช้ทรัพย์สินมาลดหนี้ไม่ใช่ล้างหนี้ ส่วนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา

รู้ ต้องสร้างให้เด็กคิดเป็น ท างานเป็น ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก ซึ่ง ศธ.จะรับมาปรับใช้ในช่วง

กิจกรรมที่มุ่งเน้น ทั้งเรื่องการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะอาชีพกับเด็กด้วย  

รักษาราชการในต าแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เตรียมยกเครื่องกรมประชาสัมพันธ์  

 พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด รักษาราชการในต าแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และโฆษก

ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมรับฟังและมอบแนวทางการด าเนินงานของกรม

ประชาสัมพันธ์ ว่า การท างานของกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปจะต้องไม่น าเสนอข่าวสารในลักษณะ

อวยรัฐบาล แต่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้ว่าจะมีส่วนร่วม ได้รับ

ประโยชน์ หรือต้องปรับตัวอย่างไรกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ

จากประชาชน เพ่ือพัฒนาการท างานของกรมประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้น  

 พลโท สรรเสริญ กล่าวด้วยว่า จะต้องแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างการท างานของกรม

ประชาสัมพันธ์ให้สอดรับกับยุคดิจิทัล ซึ่งรับทราบปัญหาแล้วว่าขณะนี้ยังติดขัดในเรื่องการจัดซื้อจัด

จ้างหาบริษัทมาด าเนินการ นอกจากนี้ จะท าให้กรมประชาสัมพันธ์โปร่งใส ไม่มีการวิ่งเต้นใช้เส้นสาย 

ขณะที่ ต าแหน่งผู้บริหารที่ว่างอยู่ จะคัดเลือกโดยค านึงถึงความอาวุโสและความสามารถควบคู่กันไป  
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ภูมิภาค 

ระดับน้ าในแม่น้ าชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคามมีระดับสูงข้ึน เนื่องจากฝนตกในพื้นที่และน้ า

ที่มาจากจังหวัดชัยภูมิ  

 นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าเขื่อนระบายน้ าฝายวังยาง โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าชี

ตอนกลาง เปิดเผยว่า ระดับน้ าในแม่น้ าชีมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่ และน้ าที่ไหลมาจาก

จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งระดับน้ าหน้าเขื่อนระบายน้ าฝายวังยาง มีระดับเพ่ิมข้ึนจากเดิม 5 เซนติเมตร มีระดับ

น้ าหน้าเขื่อนและท้ายเข่ือนเท่ากัน ที่ 137.31 เมตร รทก. ซึ่งสูงกว่าระดับกักเก็บปกติ ที่ 137 เมตร 

รทก. โดยเขื่อนระบายน้ าฝายวังยางได้ท าการแขวนประตูระบายน้ าทั้ง 6 บาน และมีการระบายน้ า

ผ่านเขื่อน 494.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งเร่งก าจัดผักตบชวาที่ขวางทางน้ าบริเวณหน้าฝาย 

โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพ้ืนที่ ช่วยกันออก

แรง งบประมาณ และเครื่องจักร ในการด าเนินงาน ให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก ไม่ให้ส่งผลกระทบ

ต่อพ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่การเกษตร โดยเขื่อนระบายน้ าฝายวังยาง ชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 

และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ได้เฝ้าระวังระดับน้ าในแม่น้ าชีตลอดเวลา 

หากระดับน้ าสูงและมีแนวโน้มจะเอ่อล้น จะด าเนินการแจ้งเตือนประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไป  

อุทัยธานี เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนส่งผลน้ าป่าไหลหลากจากเทือกเขา เข้าท่วมพื้นที่นาข้าว

หลายพันไร่  

 ที่จังหวัดอุทัยธานี ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาประกอบกับมีปริมาณน้ าสะสมเป็น

จ านวนมาก ส่งผลท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากจากเทือกเขาดินเหนือ เทือกเขามโนราห์ และเทือกเขาซับ

ป่าพลู ซึ่งติดกับป่ากันชนป่าห้วยขาแข้ง โดยน้ าป่าได้ไหลหลากผ่านมาตามฝายกั้นน้ า อ่างเก็บน้ าต่างๆ 

จนรับน้ าไม่ไหวทะลักไปตามล าห้วย ล าเหมือง ล าธารธรรมชาติ ในพื้นที่หลายหมู่บ้าน หลายต าบล

ของอ าเภอลานสัก ได้เอ่อล้นทะลักอย่างรวดเร็วเมื่อช่วงสาย ของวันนี้ (09.00 น.) โดยมีกระแสน้ าที่

ไหลเชี่ยวแรงเข้าท่วมพ้ืนที่นาข้าวที่ก าลังตั้งท้องออกรวง และพ้ืนที่นาข้าวที่ก าลังจะใกล้เก็บเกี่ยวหลาย

พันไร่ รวมถึงบ้านเรือนประชาชนไปเป็นจ านวนมาก  

 ส าหรับพื้นที่ ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสัก ในหลายหมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 11 และหมู่ท่ี 12 โดยเฉพาะบ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 12 ต าบลทุ่งนางาม ได้รับผลกระทบหนักที่สุด 

ชาวบ้านบอกว่า เมื่อคืนฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ส่งผลให้น้ าป่าดังกล่าวได้ทะลักมาอย่างรวดเร็วจนตั้ง

ตัวไม่ทัน พ้ืนที่นาข้าวที่ก าลังตั้งท้องออกรวง และใกล้จะเก็บเกี่ยวกว่า 1 พันไร่ถูกน้ าท่วมได้รับความ

เสียหายทั้งหมด บ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลัง ถูกน้ าท่วม ชาวบ้านต้องช่วยกันขนของหนีน้ ากัน 
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อย่างอลหม่าน บางรายขนหนีไม่ทันโดยเฉพาะเครื่องมือการเกษตร และนอกจากนี้ ยังไหลเข้าท่วมวัด 

และโรงเรียนบ้านเขาน้ าโจน ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน โรงเรียนต้องสั่งปิดโรงเรียนโดยไม่มีก าหนดและให้

เด็กนักเรียนที่เดินทางมาเรียนกลับบ้าน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งขณะนี้ระดับยังเพ่ิมสูงขึ้น

เรื่อยๆ หากฝนยังตกลงมาอีก จะเพ่ิมความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นบริเวณกว้างอย่างแน่นอน และทาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งส ารวจความเสียหายและเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัย

เป็นการด่วนแล้ว  

จ.ตราด ต.ท่ากุ่ม เกิดพายุหมุนพัดกระหน่ าสวนยางพารา ทุเรียน ลองกอง ต้นสะเดา หักโค่นล้ม

เสียหายจ านวนมาก  

 ฝนตกในหลาย ๆ พ้ืนที่ของจังหวัดตราด โดยเฉพาะในพ้ืนที่ หมู่ 4 บ้านทุ่งไก่ดัก ต าบลท่ากุ่ม 

อ าเภอเมืองตราด ได้เกิดลมพายุหมุนพัดกระหน่ าเป็นเหตุให้สวนยางพาราของเกษตรกรในได้รับความ

เสียหายโดยที่สวนยางพารา นางประมวล ดวงนภา อายุ 75 ปี เลขท่ี 36/1 หมู่ 4 ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอ

เมืองตราด ต้นยางพาราอายุกว่า 10 ปี ถูกล้มพายุพัดหักโค่นไปกว่า 200 ต้น ล้มทับอาคารบ้านเรือน

ได้รับความเสียหาย 2 หลัง และยังมีสวนยางพาราบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายอีกจ านวนหลาย

สวน นอกจากนี้ สวนผลไม้ของนางบุปผา วงศ์ประเทศ อายุ 39 ปี บ้านเลขท่ี 203 หมู่ 4 ต าบลท่ากุ่ม 

อ าเภอเมืองตราด ต้นทุเรียน สายพันธุ์ชะนี อายุประมาณ 20 ปี ถูกล้มพัดหักโค่นไปกว่า 10 ต้น 

ลองกอง ต้นเงาะ ต้นสะเดา ถูกลมพายุพัดล้มเสียหายเช่นกัน  

 นางบุปผา วงศ์ประเทศ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ เล่าว่า ขณะเกิดเหตุตนและสามีได้นั่งอยู่ใน

บ้านซึ่งขณะนั้นได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ประกอบกับมีลมพัดค่อนข้างแรง อยู่ประมาณ 10 นาที ก็

สงบลงก็พบว่ามีต้นไม้และต้นยางพาราของเพ่ือนบ้าน หักโค่นจ านวนมาก เบื้องต้นองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากุ่ม ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส ารวจตรวจสอบสภาพความเสียหายแล้วในเบื้องต้น เพื่อ

รายงานสถานการณ์ไปยังระดับจังหวัดท าการช่วยเหลือต่อไป  

จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวประเพณีรับบัว วันที่ 5 ตุลาคมนี้  

 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอ าเภอบางพลี เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก าหนดจัดงานประเพณี

รับบัว ประจ าปี 2559 ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี โดยในปีนี้ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-15 

ตุลาคม 2559 เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นต านานแห่งสายน้ าของชาวบางพลี ให้คงอยู่

ตลอดไปจนเป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการและประเทศไทย  
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โดยวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. จัดงานแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ณ ห้องก่ิงแก้ว โรงแรม 

แกรนด์อินค า ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

สถานการณ์น้ าท่วมในลุ่มน้ ายม จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นทีทางการเกษตรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 

71,000 ไร่  

 นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ า

ท่วมในลุ่มน้ ายมที่ได้หลากเข้าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมขณะนี้มีน้ าที่

อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอเมืองและอ าเภอบางระก า เป็นพ้ืนที่วงกว้างประมาณ 71 ,000 ไร่ ระดับน้ า

ลึกเฉลี่ยประมาณ 1.20 -1.50 เมตร ซึ่งมีปริมาณน้ าท่ีหน่วงไว้ในทุ่งนาขณะนี้ประมาณ 130 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังได้เร่งด าเนินการขุดลอกคลองชักน้ าเปิดทางน้ าและเพ่ิมระดับความลึก

รวมทั้งขยายขนาดของคลองชักน้ าให้ไหลเข้าบึงตะเคร็ง บึงระมาน บึงขี้แร้ง ให้สะดวกมากยิ่งข้ึน โดย

ขณะนี้มีน้ าไหลเข้าท้ัง 3 บึงรวมประมาณ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 59 แล้ว หาก

เทียบความจุที่ได้ออกแบบไว้สามารถเก็บน้ าได้จ านวน 30 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยก่อนสิ้นสุดฤดูฝนใน

ปีนี้ได้ตั้งเป้าในการเก็บน้ าไว้ให้ได้ร้อยละ 65 ซึ่งขณะนี้มีเครื่องจักรของกรมชลประทานและท้องถิ่น

เข้าไปช่วยด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่แล้ว  

 นายบรรดิษฐ์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนที่เกษตรกรที่เป็นห่วงว่าขณะนี้ ปริมาณน้ าในบึงตระเครง 

มีระดับสูงกว่าท้องนาและเกรงว่าน้ าจะท่วมพ้ืนที่นาของราษฎรนั้น ทางกรมชลประทานได้คาดการณ์

ว่าหลังจากนี้ไปจะมีฝนลดน้อยลง จึงได้เตรียมเครื่องสูบน้ าและรถแบคโฮ เพ่ือเร่งระบายน้ าไม่ให้พ้ืนที่

ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อให้มีน้ าใน 3 บึง ไว้ใช้ในฤดูแล้วมากที่สุด  

ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ขอให้ทุกหน่วยเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 

24 ชั่วโมง  

 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวผ่านรายการผู้ว่ากาญจน์ขานข่าวเช้า

นี้ (3 ต.ค.59) ถึงสถานการณ์น้ าฝนตกหนักเม่ือคืนที่ผ่านมาท าให้เกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่อ าเภอเมือง

กาญจนบุรีหลายแห่ง พร้อมทั้งเตรียมประชุมเพื่อสถานการณ์ภัยพิบัติกับหลายหน่วยที่เก่ียวข้อง 

พร้อมย้ าเตือนให้ทุกพ้ืนที่เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม เนื่องจากขณะนี้มรสุมได้พาด

ผ่าน โดยได้แจ้งให้อ าเภอ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน จัดเจ้าหน้าที่

เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดที่เก่ียวข้องพบ

สถานการณ์ก็ขอให้เร่งส ารวจความเสียหายเพ่ือเข้าช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนโดยเร็ว พร้อมฝาก 
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ขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันระบายน้ าท่วมขังจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่าน

มาซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที จนกลับเข้าสู่สภาพปกติ  

 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเพ่ิมเติมถึงข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ก าชับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอให้เร่งส ารวจเส้นทางการคมนาคมที่ช ารุดเสียหายในพ้ืนที่พร้อมเร่ง

ซ่อมแซมเพ่ือมิให้ปรากฏภาพที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประเทศ  

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผู้สื่อข่าว : ธนพิชฌน์ แก้วกา 

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา 

แหล่งที่มา : ส านักข่าว 

 


